
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

วันที ่ ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย  พุทธรรม  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางถาวร  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายปัญญา  โมราราช  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นางศรีสวาท  หินอ่อน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายประยุทธ  สาลีศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสำเริง  สัตถาผล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายประสพ  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
-  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดำเนิน  สอนไชยา ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสันติ  สุริยะโรจน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิชัย  ศรีโคตร  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท์  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายมนตรี  ขันละ  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสะอาด  ภู่นารถ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นายปรีดา  เจริญชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐.  นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๑.  นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒.  นางสาวสราพร  ปัจสา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๓.  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔.  นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 



๒ 

 

๑๕.  นางบานเรือง  ร่มเกษ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๖.  นางสาวธัญพร  เหลือหลาย ตำแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
๑๗.  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
-  ไม่มี 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     

สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล        ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันที่  ๒๕  ธันวาคม 

๒๕๖๖  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๗, ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๗,  ๑๑  และ  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖     

ใช้เวลา ๑๐ นาท ี

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๗, ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่   
๗, ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

รับรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่   
๗, ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ไม่รับรอง    ไม่มี 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ      
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที ่ ๗, ๑๑  และ  ๒๕  
สิงหาคม ๒๕๖๖ 

๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เม่ือวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  ใชเ้วลา ๑๐ นาที 

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวสิามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่   
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

รับรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่   
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

ไม่รับรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รับรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ      
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อทราบ 

 ๔.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
ปลาโหล  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

 



๔ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอใหม่เพ่ือ

ทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งในรายละเอียดขออนุญาตให้สำนักปลัดเทศบาลซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ไดน้ำเรียนต่อทีป่ระชุมครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายก 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        เทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางระภิพันธุ์ อินทรพานิชย์ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามท่ีเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ซ่ึงเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลปลาโหลที่กำหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลปลาโหล แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสกลนครตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๐ กลยุทธ์ 
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 
2570)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2566) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                   
การพัฒนาการเกษตรและ  
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



๕ 

 

 
และผู้บริหารได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่าย จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ 
๓๘,๔๐๗,๓๙๘.00 บาท สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

 จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการ 
เกษตรตามหลักปรัชญา 

0 0 - - - - - - 

๒.การพัฒนาการค้า  การ
ลงทุนและการท่องเท่ียว 

๒๘ 1,๒๒๕,000.00 ๑๓ ๘๕๕,000.00 ๑๒ ๗๗๒,๗๒๐.00 ๑๒ ๗๗๒,๗๒๐.00 

๓.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ  
ในการแข่งขัน 

๒๐ ๒๘,๙๐๕,๓๙๘.๐๐ ๑๘ ๒๘,๘๖๐,๙๙๘.๐๐ 1๔ ๒๗,๓๐๗,๑๘๙.๘๒ 1๔ ๒๗,๓๐๗,๑๘๙.๘๒ 

4.การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

๖ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐.00 ๒ ๓๔,๑๐๕.๐๐ ๒ ๓๔,๑๐๕.๐๐ 

๕. การบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดีตามหลักธรรมา    
ภิบาลและความมั่นคง 

๔๗ ๑๑,๘๖๖,๔๐๐.๐๐ ๔2 ๘,๖๕๖,๔๐๐.๐๐ ๓๗ ๗,๗๖๙,๗๑๔.๐๐ ๓๗ ๗,๗๖๙,๗๑๔.๐๐ 

รวม ๑๐๑ ๔๒,๐๖๑,๗๙๘.๐๐ ๗5 3๘,๔๐๗,๓๙๘.00 ๖๕ ๓๕,๘๘๓,๗๒๘.๘๒ ๖๕ ๓๕,๘๘๓,๗๒๘.๘๒ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                 
การพัฒนาการค้า  การลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

-แผนงานการศาสนา   
 วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๙ 
 

๑๙ 

๖๑๕,๐๐๐  
  

๖๑๐,๐๐๐ 

 ๙ 
 

๔ 

 ๖๑๕,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

๒๘ ๑,๒๒๕,๐๐๐  ๑๓ ๘๕๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓                 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

๑๐  
๗ 
๓ 

 ๕,๔๙๙,๑๙๘ 
๖๐๕,๐๐๐ 

๒๒,๘๐๑,๒๐๐ 

๙ 
๖ 
๓ 

 ๕,๕๐๔,๗๙๘ 
๕๕๕,๐๐๐ 

๒๒,๘๐๑,๒๐๐ 

๒๐ ๒๘,๙๐๕,๓๙๘ ๑๘ ๒๘,๘๖๐,๙๙๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔                  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน   

-แผนงานสาธารณสุข ๖ ๖๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ 
 

๖ ๖๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕                
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบ 
 ภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุสาหกรรมและการ 
 โยธา 
 

๑๓ 
   ๔ 
 

๖ 
๒๔ 

๙๖๒,๐๐๐ 
๒๘๐,๐๐๐ 

 

๗๔๕,๘๐๐ 
๙,๘๗๘,๖๐๐ 

๑๒ 
๔ 
 

๓ 
๒๓ 

๙๖๒,๐๐๐ 
๒๗๐,๐๐๐ 

 

๗๔๕,๘๐๐ 
๖,๖๗๘,๖๐๐ 

๔๗ ๑๑,๘๖๖,๔๐๐ ๔๒ ๘,๖๕๖,๔๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ๔๒,๐๖๑,๗๙๘ ๗๕ ๓๘,๔๐๗,๓๙๘ 



๖ 

 

จากการที่เทศบาล ได้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และจากการวิเคราะห์งบประมาณในการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 การ
พัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก
ที่สุด  และจากข้อสังเกตการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก ปัญหาความต้องการของประชาชน
ที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึงงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน และไม่พอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการ
จัดทำแผนพัฒนา ทีจ่ะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลัง 
การมีส่วนร่วมและการให้ความสนใจของประชาชนยังมีน้อย ฉะนั้น การบรรจุ
แผนงานโครงการในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อม
ด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ นำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามครับ  
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มขี้อสงสัยถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ 

 ที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพ่ือ

พิจารณา ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดว่า “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใด
ประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะ



๗ 

 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
มาตรา ๘(๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมชื่อตามมาตรา ๗ 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา้ หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง      
     จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง 
วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่น
กำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” 
และได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๘๑๑  
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....  โดยมี
ข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เนื้อหาดังนี้ “กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงได้จัดทำตัวอย่างร่างระเบียบสภาเทศบาล........
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
.......... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความ
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว.....” 

เนื่องจากพระราชบัญญัติได้กำหนดไว้ให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และในการที่จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น สภาฯ 
ต้องดำเนินการออกระเบียบสภาฯ เกี่ยวกับการเสนอ ถ้าสภาฯ ไม่ออกระเบียบ
ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึง
ได้มีหนังสือสั่งการและได้จัดทำตัวอย่างร่างระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือให้เทศบาลดำเนินการ
จัดทำร่างระเบียบตามตัวอย่างนั้น แล้วนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณา
เพ่ือให้ความเห็นชอบ จะให้ความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับสภาฯ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ประชาชนจะเข้าชื่อเสนอ แต่การออกข้อบัญญัติต่างๆ ต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากสภฯ ก่อน จึงจะสามารถออกข้อบัญญัติได้ ขอ
อนุญาตเสนอร่างสภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สภาฯ 
พิจารณา  ดังนี้ 

        (ร่าง) 
              ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

                  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
          ------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 



๘ 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ในการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่       ธันวาคม  พ.ศ. 2566  จึง
ให้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ดังนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และให้หมายความรวมถึง
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล  ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน 

 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อ
ประธานสภาเทศบาลให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลดำเนินการ
จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน ยื่นคำร้องว่า
ประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และ
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้  

ให้ประธานสภาเทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หาก
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว 
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวัน
รับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ 5 และให้ประธานสภาเทศบาล/สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล/สภาเมืองพัทยา มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้
ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง  

ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบท่ีกำหนดในข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 



๙ 

 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อ
ประธานสภาเทศบาล  ซ่ึงประธานสภาเทศบาลอาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้  แต่เมื่อรวม
ระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่
ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป  
หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้เทศบาลดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7  

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเชิญชวน
เป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่ง
เอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
สามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อ
สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้า
ร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  สามารถส่งได้ด้วยตนเอง  ทางไปรษณีย์  ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

 ข้อ 9 ในกรณีท่ีเทศบาลจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบ
สารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบ
สารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอน
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ต่อประธานสภาเทศบาล 

 การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่า
ตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ 
และส่งใหเ้ทศบาลด้วยตนเองทางไปรษณีย์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



๑๐ 

 

 การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้
เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยัน
ตัวตนทำรายการถอนชื่อ 

 ข้อ 11 เมื่อเทศบาลได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้เทศบาลออกหนังสือรับรอง
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือ
ไปดำเนินการตามมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
ต่อไป 

 ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาลรักษาการตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่          ธันวาคม  พ.ศ. 2566  

ลงชื่อ ....................................................  
       (นายสุรชัย  พุทธรรม) 

         ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม นอกจากนี้ มเีอกสารแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข ๑ – เอกสารหมายเลข ๔ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆ ต่อประธานสภาฯ หากสภาฯ 

ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบนี้ จะได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และกรมฯ ได้ติดตามในเรื่องนี้เป็นระยะ
ว่าท้องถิ่นใดที่ยังไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร  ดังนั้น เมื่อ
ถึงห้วงสมัยประชุมจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ สมาชิกทุกท่านคงได้ 
ประธานสภาเทศบาล        ดูเอกสารไปพร้อมๆ กับที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว ถ้าสงสัยสามารถสอบถามได้  

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยแล้ว  ผมจะขอมตทิี่ประชุมว่าเห็นชอบร่างระเบียบ
สภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม ่โดยจะขอมติเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566   

    เห็นชอบ       ๑๐ เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล    
ปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 

    ไมเ่ห็นชอบ   ไม่มี 
 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองกว้าง
น้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ที่ ทส 
0613/2138  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566  เรื่อง ขอส่งมอบและถ่ายโอน
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองกว้างน้อย  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองกว้างน้อย  บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 
๑๓  รหัสโครงการ สน.02-04-050  ตามแผนปีงบประมาณ ๒๕5๓  และ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 18 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 จึงขอ
ส่งมอบและถ่ายโอนโครงการฯ เพ่ือบริหารจัดการดูแลรักษาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามภารกิจหน้าที่ และจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

อนึ่ง การสนับสนุนบำรุงรักษาโครงการในส่วนที่ต้องใช้วิชาการ
เทคโนโลยี และความชำนาญเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จักได้ติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป จึง
ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาลงนามรับมอบโครงการฯ ซึ่งมีท้ังหมด ๒ ชุด 
และเม่ือลงนามแล้ว กรุณาส่งคืนบันทึกดังกล่าวให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 
3 จำนวน 1 ขุด และอีก 1 ชุด สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนประวัติ
แหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นทรัพย์สินของ อปท. ต่อไป 

ซึ่งโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองกว้างน้อย ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ปี พ.ศ. 2553  หนองกว้างน้อยอยู่ระหว่างบ้านพรสวรรค์ก่อนถึงสามแยกไป
โค้งป่ากล้วย เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจึงขอส่งมอบและถ่ายโอนให้เทศบาลดูแล  
ส่วนในการที่จะรับมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ประสงค์จะ
มอบทรัพย์สินให้กับท้องถิ่นต้องนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา คล้ายกับ



๑๒ 

 

หลายโครงการที่เคยนำเข้าท่ีประชุมสภาฯ เช่น โครงการของที่ทำการปกครอง
อำเภอฯ ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกหนอง ขุดลอกลำห้วย แต่ก่อนที่ท่านนายกฯ 
จะเซ็นรับมอบต้องผ่านที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาว่าจะรับโอนหรือไม่รับ
อย่างไร หากเม่ือรับโอนแล้วจะเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อดูแลรักษาต่อไป 
แต่ถ้าเกินขีดความสามารถสำนักงานทรัพยากรน้ำระบุว่าจะได้ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับเรื่องรับโอน 
ประธานสภาเทศบาล        โครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ซึ่ง

ถ้ารับโอนแล้วจะเป็นทรัพย์สินของเทศบาลที่จะต้องดูแลต่อไป  เชิญท่าน   
เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ  

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน และหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนทุกฝ่าย ถ้าเทศบาลรับโอนต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษา ซึ่งเป็น

แหล่งน้ำเดิมของหมู่บ้าน ทางคณะผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไร หนองน้ำมีความ
กว้างขนาดไหน และงบประมาณเท่าไหร่ ที่จะโอนถ่ายให้เทศบาล อยากให้
ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่านเชิดชัยได้เรียนถามว่าแหล่งน้ำมีความกว้างความยาวและรายละเอียดอื่น 
ประธานสภาเทศบาล        ไม่ทราบว่าท่านนายกฯ มีข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่ แต่ในเอกสารมีระบุแต่ไม่ได้

ชัดเจนในความกว้างความลึก เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามจะ

อยู่ในส่วนที่ ๑ ของแบบประเมินความพร้อมและความพึงพอใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้แจ้งความกว้างความลึกแต่จะแจ้งในลักษณะพิกัด 
ดังนี้  เริ่มต้นการก่อสร้าง  พิกัด N 1916572   พิกัด E 362447  สิ้นสุด
การก่อสร้าง พิกัด N 1916572  พิกัด E 362447  กอ่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๓  โดยใช้งบประมาณ 1,588,500 บาท  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน และหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนทุกฝ่ายครับ  ขอให้แก้ไขบันทึกการตรวจสอบโครงการ แก้ไขจากบ้าน

พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔  เป็นบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  เจ้าหน้าที่อาจจะพิมพ์ผิด
หรืออย่างไรครับท่านเลขาฯ  เมื่อส่งเอกสารกลับจะได้ไม่มีปัญหา  และขอ
สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนของเทศบาลหรือกองช่างได้ออกตรวจสอบโครงการ
แล้วหรือไม ่ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ    
ประธานสภาเทศบาล         

 



๑๓ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ทาง

เจ้าหน้าที่คงจะพิมพ์ผิดครับ สังเกตจากแผ่นแรกได้มีการขีดแก้ไขจากหมู่ที่ ๑๔ 
เป็นหมู่ที่ ๑๓ แล้ว จะแจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  ส่วนที่ท่านสมาชิก
สอบถามว่าได้มีการออกตรวจสอบโครงการหรือไม่นั้น นำเรียนว่าเจ้าหน้าที่ได้
ออกตรวจสอบแล้ว  สำหรับหนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ เคยมีการเช่าทำ   
ฟิชชิ่งปาร์คเมื่อ 3 – 4 ปี ที่แล้ว ทำให้มีรายได้เข้าหมู่บ้าน ได้มีการอนุรักษ์
ธนาคารต้นไม้  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้วย ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล        แล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่ง

น้ำหนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร หรือไม ่ โดยจะขอมติเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ำหนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร   

   เห็นชอบ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำหนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   

   ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
มติที่ประชุม เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

                    เห็นชอบใหร้ับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกว้างน้อย  บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองสิม บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร 

นายสุรชัย  พุทธรรม ในระเบียบวาระนี้จะคล้ายกับระเบียบวาระท่ี ๕.๒ จะแตกต่างแค่สถานที่ เชิญ  
ประธานสภาเทศบาล        ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสิม 
บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำ



๑๔ 

 

ที่ ๓ ที่ ทส 0613/213๙ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566  เรื่อง ขอส่งมอบและ
ถ่ายโอนโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสิม  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓  ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสิม  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  
รหัสโครงการ สน.02-04-0๙๑  ตามแผนปีงบประมาณ ๒๕5๓  และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 18  สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 จึงขอส่งมอบและ
ถ่ายโอนโครงการฯ เพ่ือบริหารจัดการดูแลรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
ภารกิจหน้าที่ และจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

อนึ่ง การสนับสนุนบำรุงรักษาโครงการในส่วนที่ต้องใช้วิชาการ
เทคโนโลยี และความชำนาญเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จักได้ติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป จึง
ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาลงนามรับมอบโครงการฯ ซึ่งมีท้ังหมด ๒ ชุด 
และเม่ือลงนามแล้ว กรุณาส่งคืนบันทึกดังกล่าวให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 
3 จำนวน 1 ขุด และอีก 1 ชุด สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนประวัติ
แหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นทรัพย์สินของ อปท. ต่อไป 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสิม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 
2553  เริ่มต้นการก่อสร้าง พิกัด N 1914400 พิกัด E 359300  สิ้นสุด
การก่อสร้าง พิกัด N 191440  พิกัด E 359300  งบประมาณ 1,646,500 
บาท อยู่บริเวณหอประปาก่อนถึงสามแยกไปบ้านดงคำโพธิ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอส่งมอบและถ่ายโอนโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำหนองสินให้เทศบาลดูแลต่อไป สำหรับหนองสิม ใช้ผลิตน้ำประปา ทั้ง
บ้านไฮ่และบ้านโนนอุดมจะใช้ร่วมกัน  นำเรียนเพื่อพิจารณา   ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำหนองสิม 

บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร 
หรือไม่  โดยจะขอมติเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ำหนองสิม บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร   

   เห็นชอบ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำหนองสิม บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร   

   ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
เห็นชอบใหร้ับโอนโครงการอนุรักษณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิม  บ้าน      
โนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2567 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นางสาวสราพร  ปัจสา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกองการศึกษาจะดำเนินการวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี พ.ศ. 2567  ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม 2567  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดเพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง กล้าแสดงออก รู้จัก
หน้าที่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืนได้ เป้าหมายเป็น
เด็กในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลาโหลทั้งหมด จำนวน 700 คน กิจกรรมภายใน
งาน ได้แก่ กิจกรรมบ้านลมและสปริงบอร์ด ให้เด็กเล่นฟรีตลอดงาน กิจกรรม
แสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน สพฐ. ๗ แห่ง ศพด. ๓ แห่ง และ
เด็กๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะส่งรายชื่อกิจกรรมเข้าร่วม กิจกรรม
เก้าอ้ีดนตรี กิจกรรมระบายสีปูนพาสเตอร์ กิจกรรมเตะบอลเข้าประตู กิจกรรม
บิงโก กิจกรรมห่วงหรรษา กิจกรรมทิ้งขยะให้ลงถุง ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม
จะเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน และจะได้รับของขวัญของรางวัลจาก
การเล่นกิจกรรมต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญของรางวัลการแสดงบนเวที ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที 
จ้างเหมาซุ้มกิจกรรมบ้านลม และสปริงบอร์ดพร้อมอุปกรณ์ และค่าจัดเตรียม
สถานที่ รวมทั้งหมด 119,850 บาท นอกจากนี้ ยังคงขอรับบริจาคของขวัญ
ของรางวัล และซุ้มอาหารเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทางกองการศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ท่านใดที่จะบริจาคจักรยานชิ้นใหญ่ หรือซุ้มอาหาร 
หรือขนมตุ๊กตา สามารถแจ้งได้ที่กองการศึกษา ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 
ประธานสภาเทศบาล        ตามท่ีท่าน ผอ. ได้นำเรียน และเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคงจะครบถ้วน

แล้ว สำหรับของขวัญของรางวัลท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคแจ้งได้
ที่กองการศึกษา ซึ่งท่านผู้บริหารแจ้งแล้วบริจาคจักรยาน ๒ คัน ส่วนฝ่าย
สมาชิกคงจะปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  เชิญท่านนายกฯ ครับ 



๑๖ 

 

๖.๒  การทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน ตามท่ีเราได้พูดคุยเกี่ยวกับงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของรางวัลถ้า

สมาชิกท่านใดทีจ่ะมอบรางวัลให้แจ้ง ผอ.กองการศึกษาได้เลย ซึ่งในส่วนของ
จักรยานถ้าท่านใดที่จะซื้อก็ยินดีครับ เพ่ือมอบให้เด็กในวันที่ ๑๓ มกราคม นี้ 
และอีกเรื่องหนึ่งในการจัดงานทำบุญสำนักงานและทำบุญปีใหม่ ในวันที่ ๕ 
มกราคม 2567 ชว่งเช้ามีการทำบุญตักบาตรจะได้เรียนเชิญพ่ีน้องประชาชน
ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย หลังจากนั้นจะมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน จัดเป็นโต๊ะจีน เป็นการเลี้ยงปี
ใหม่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งงบประมาณ 80,000 บาท ในส่วนนี้นำไปจัดงานกีฬา 
30,000 บาท โต๊ะจีน 50,000 บาท ส่วนงบที่ใช้ในการทำบุญตักบาตรเป็น
ส่วนของนายกฯ ซึ่งมีค่าถวายพระคุณเจ้าประมาณ 5,000 บาท ค่าเครื่อง
ไทยทานและอาหารงบประมาณ 15,000 บาท แจ้งที่ประชุมว่าเราจะมีการ
ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกคนที่ทำงานในสำนักงานแห่ง
นี้ โดยจะโยงสายสิญจน์ไปทุกห้อง มีการกางเต็นท์ผูกผ้า แจ้งท่านสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น และขอขอบคุณ 
ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเทศบาลเราได้รางวัลชนะเลิศเปตองผสม 
วอลเลย์บอลได้อันดับ 3  และตะกร้ออันดับ 4 รวมเงินรางวัลประมาณ 1,800 
บาท จะเอาไว้เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเรา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ส่วนปีหน้าเทศบาลตำบลปลาโหลเป็น
เจ้าภาพ คงจัดที่สนามโรงเรียนอนุบาลเหมือนเดิมเพราะเป็นจุดศูนย์กลางและ
ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าไป ถ้าจัดทีส่นามกีฬากลางของเราคงจะยุ่งยาก พ่ีน้อง
ประชาชนอาจจะมองดูไม่ดี จัดขึ้นในเดือนธันวาคม เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อน
หมดวาระแล้ว  ฉะนั้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านในวันที่ 5 มกราคม 2567 
ทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเราที่มาทำงานทุกวัน เสร็จแล้วมีการ
เลี้ยงพบปะสังสรรค์กันในรอบปี นำเรียนแจ้งท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบในเบื้องต้น  และขอแจ้งเรื่องไฟกระพริบที่ศาล
เจ้าปู่โดนเห็นว่าเป็นรถผู้รับจ้างถอยชน คงได้มีการพูดคุยกันแล้ว เป็นอุบัติเหตุ
ต้องดูแลร่วมกันเพราะสมบัติของเทศบาลเรา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรื่องกีฬาก็ไม่ได้เน้นว่าต้องได้ที่หนึ่ง สอง สาม แต่ 
ประธานสภาเทศบาล เน้นการร ่วมกิจกรรมความสนุกสนาน แต่เราควรนำข้อบกพร่องมาวิเคราะห์อีก

ครั้ง ฝากทาง ผอ.กองการศึกษาเรื่องคณะกรรมการตัดสินกีฬา วันนั้นกรรมการ 
๒ คน ตัดสิน ๕ ประเภท ทำให้ล่าช้าพ่วงไปหมดเพราะต้องรอกรรมการตัดสิน
อีกสนามยังไม่เสร็จ กว่าจะปิดงานก็มืดค่ำ ฉะนั้น ปีหน้าอยากให้เน้นเรื่อง
กรรมการตัดสิน ให้สามารถแข่งขันไปพร้อมๆ กัน สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
ไหมครับ  เชิญท่านยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ  



๑๗ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องทำบุญสำนักงานมีงบประมาณแปดหมื่น โต๊ะจีนกี่โต๊ะ 

และแขกท่ีจะเชิญมาในวันนั้นเท่าไหร่ ผมเป็นห่วงงบประมาณแปดหมื่นมีโต๊ะ
รับแขกได้เท่าไหร่ การเชิญแขกก็ดีแต่ต้องดูงบประมาณด้วยถ้าต้อนรับไม่ทั่วถึง
เขาจะว่าเราได้ เห็นว่าจะมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ มีการกำหนดขั้น
ต่ำเท่าไหร่  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน สำหรับโต๊ะจีนจัดไว้ ๑๘ โต๊ะๆ ละ ๑.๘๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ ๑๒ โต๊ะ 

นอกนั้นเป็นแขกที่มาร่วมงาน มี อปท. ทั้ง ๖ แห่ง กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้กำกับ 
ท่านนายอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่เกษียณท่ีเคยทำงานร่วมกัน รวมประมาณ ๔๐ 
คน ส่วนของขวัญที่จะนำมาจับฉลากไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท แจ้งนำเรียนให้
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านปัญญา  โมราราช  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

๗.๑  ปัญหาชุมชนบ้านดงคำโพธิ์   

นายปัญญา  โมราราช เรียนท่านประธานที่เคาราพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้ที่เข้าร่วม   
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน  ผม นายปัญญา  โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ครับ  

ขอแจ้งปัญหาของชุมชนบ้านดงคำโพธิ์ เรื่องแรก ผมได้เคยแจ้งท่านนายกฯ 
แล้ว ถนน คสล. เส้นข้างบ้านนายวีระ  ศรีวงษา เป็นทางลงหาดสวนหิน ชำรุด
ทรุดโทรมมาก ผมเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา 
ฝากผู้บริหารได้ออกไปดูแลปรับปรุงแก้ไข  เรื่องท่ีสอง สกายวอล์คหาดสวนหิน 
ที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ซึ่งใกล้ถึงหน้าแล้งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามา ฝาก
เรื่องนี้ไว้ด้วย ซึ่งชาวบ้านก็สอบถาม ผมก็แจ้งว่าจะพูดคุยในสภาฯ ก่อนแล้วจะ
ได้แจ้งชาวบ้านต่อไป ขอความชัดเจนจากผู้บริหารด้วย  เรือ่งที่สาม เสาไฟโค้ง
ประปา ดำเนินการถึงไหนแล้วเพราะยังไมม่ีการติดตั้งอะไรเลย  เรื่องท่ีสี่ ไฟฟ้า
ส่องสว่างยังมีมุมมืดซึ่งรวมทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน จากการทีส่ายพาดดับยังไปไม่ถึง 
ถ้าผู้บริหารมีงบประมาณสามารถดำเนินการได้จะเป็นการดี ที่มืดมากๆ ควรจะ
ติดตั้งให้มีแสงสว่างจะดีขึ้นมาก  ฝากผู้บริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล   



๑๘ 

 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    เป็นเรื่องที่ดีที่สภาฯ ได้สอบถามเก่ียวกับโครงการหรือสิ่งที่ควรดำเนินการ ซึ่ง

เรื่องแรกที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเก่ียวกับ คสล. ที่ชำรุด 
ผมได้ให้กองช่างออกสำรวจแล้ว และจะรีบดำเนินการเพราะเป็นถนนชำรุดที่
ต้องซ่อมแซม ซึ่งผมได้พูดคุยกับ ผอ. กองช่าง แล้ว เรื่องสกายวอล์คเกี่ยวข้อง
กับงบประมาณต้องไปสำรวจอีกครั้งว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ขอฝากกอง
ช่างได้ออกสำรวจอีกครั้ง เรื่องเสาไฟฟ้าที่รถชนหัก ผมได้สอบถามผู้ที่ขับรถชน
แล้วก็แจ้งว่ากำลังดำเนินการ กองช่างได้ออกติดตามแล้วกำลังรออุปกรณ์ ซ่ึง
ผมคดิว่านานเกินไป เจอกันที่อำเภอฯ ก็พูดคุยเรื่องนี้ตลอด ถ้ายังไม่ดำเนินการ
ผมจะดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งผมและ ผอ.กองช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ คงจะ
ดำเนินการในเร็วๆ นี้ และเรื่องไฟฟ้าบริการ ช่วงแรกคิดว่าจะนำเข้าเทศบัญญัติ 
แต่มีหลายๆ เรื่องที่ต้องดำเนินการจึงลืมเรื่องไฟโซล่าเซลล์ที่ผมเคยบอกว่าจะ
ดำเนินการประมาณ 200,000 บาท ซึ่งได้พูดคุยกับผู้นำชุมชนว่าแต่ละ
หมู่บ้านจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ประมาณ ๑๐ หลอด งบประมาณทีก่องช่างสามารถ
ดำเนินการได้ประมาณ 50,000 บาท คงจะได้ไม่มากเพราะต้นหนึ่งประมาณ 
1,200 บาท และถ้าจะใช้โครงเหล็กก็คงจะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ ขอรับไว้พิจารณาในงบประมาณของกองช่างติดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน คงออกไปดำเนินการเร็วๆ นี้  นำเรียน
ให้ทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ฝากท่านสมาชิกได้สำรวจตรงไหนที่ล่อแหลมจะได้ 
ประธานสภาเทศบาล ติดตั้งไปก่อน แล้วจะได้ตั้งงบประมาณต่อไป  ท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่าน

นายกฯ ได้นำเรียนแล้ว  เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

๗.๒ เสริมไหล่ถนนสามแยกหน้าบ้านนางประณีต และนายสรเดช โมราราช 
หักมุมซ้ายมือทางไปหนองกอเตย 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ถนนสายที่จะไปบ้านดงคำโพธิ์ สามแยกหน้าบ้านนางประณีตและ

นายสรเดช โมราราช  หักมุมซ้ายมือที่จะไปหนองกอเตยรู้สึกว่าเวลารถโดยสาร
หรือรถบรรทุกขับผ่านแต่ละครั้งจะเป็นฝุ่นคลุ้งมาก ควรจะต้องเสริมไหล่ถนน
หรือไมเ่พราะหักมุมเยอะมาก  ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี    ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหูช้างที่จะไปบ้านดงคำโพธิ์ใช่ไหมครับ ผมไปดูหลายครั้งแล้ว 

คงจะเป็นหูช้างที่จะต้องไปเสริม คงจะลำบากในช่วงหน้าฝน ฝากกองช่าง
ออกไปสำรวจว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณครับ 

 



๑๙ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าช่วงแรกที่ผู้รับเหมาดำเนินการ ซึ่งมีหลายจุดตามแยกต่างๆ ถ้าขอผู้รับเหมา 
ประธานสภาเทศบาล คงจะได้เพราะหูช้างนิดเดียว แต่บางโครงการไม่มีใครไปดูด้วยก็ต้องทำตาม

แบบ คงจะช่วยกันดูในส่วนนี้ด้วย บ้านงิ้วก็ได้หลายจุดตรงโค้งหักมุม ฉะนั้น 
ต้องเป็นหูเป็นตาดูแลช่วยกัน  เชิญท่านรองฯ วิชัย ศรีโคตร ครับ  

นายวิชัย  ศรีโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมอยากจะเสนอแนะกองช่างในการทำถนน คสล. หรือลาดยาง ถ้า

ถนนสายนั้นกว้างให้เขียนแบบทำหูช้างออกไปอีก  ถนนที่ท่านสมาชิกแจ้งเป็น
ถนนที่กว้างแต่ทำหูช้างนิดเดียว เวลาที่รถตีโค้งรถตกขอบถนนทำให้ฝุ่นคลุ้ง มี
การเสนอในประชาคมแล้ว ชาวบ้านก็ทวงถามตลอด  และอีกเรื่อง จริงๆ ผม
อยากให้ออกระเบียบเกี่ยวกับรถบรรทุก เช่น หน้าบ้านนายสว่าง อินทรพานิชย์ 
แตกกว้างมากเพราะมีรถบรรทุกเข้าออก ผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วก็ยังเหมือนเดิม 
ผมมีเรื่องเสนอแค่นี้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านรองฯ วิชัย ครับ การออกข้อบัญญัติเป็นความยุ่งยากพอสมควร 
ประธานสภาเทศบาล ต้องมีการประชาคม  ที่ผ่านมาบ้านงิ้วเคยทำเป็นข้อบัญญัติหมู่บ้าน ผู้รับเหมา

ที่จะมาขนดินหมู่บ้านจะขอสิบต่อหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดี ส่วนดินจะ
นำไปลงในจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน แต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะการ
ขนดินมีเยอะ ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน ถ้าหน้าแล้งควรมีรถน้ำไปลดบ้าง ทั้ง
สองฝ่ายควรทำความเข้าใจร่วมกัน คงไม่เหนือบ่ากว่าแรง  มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่านประยุทธ  สาลีศรี  ครับ  

๗.3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านปลาโหลน้อย ทางไปสวนยาง - หนองกุง 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนสำหรับงานวันเด็ก ฝ่ายสภาฯ 

ควรมีของขวัญวันเด็กคนละเล็กละน้อยเพ่ือซื้อจักรยานให้เด็กๆ ผมเสนอ ๓ คัน 
น่าจะเหมาะสม ส่วนงานทำบุญสำนักงานนิมนต์พระกี่รูปครับ ผมขอแจ้งเรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ทางไปสวนยาง - หนองกุง มี
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และมีการสัญจรไป – มาเยอะ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๓ หลอด น่าจะเพียงพอเพ่ือให้มีแสงสว่างบ้าง  และเรื่อง
ขยายถนนบ้านดงคำโพธิ์ทางลงหาดสวนหิน อยากให้ขยายถนนก่อนเพ่ือเป็น
หน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองเราเวลาที่นักท่องเที่ยวแวะมาเยือนหมู่บ้านของเรา 
และสุดท้ายเรื่องการศึกษาดูงานในปีนี้  ผมเสนอไม่อยากให้ถึงเดือนมีนาคม ไป
หน้าหนาวคงจะดีกว่าหน้าร้อนครับ  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอขอบคุณท่านประยุทธ ครับ เรื่องของขวัญของรางวัลวันเด็กสมาชิกคงต้อง 
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องขยายคอนกรีตของบ้านดงคำโพธิ์เห็นว่า

มีในเทศบัญญัติแล้ว ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแล้วคงจะ
พิจารณาเป็นโซล่าเซลล์   ส่วนการไปศึกษาดูงานก็หารือกันว่าจะไปช่วงไหน 
ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ให้สภาฯ พิจารณาร่วมกัน ผมเองไม่อยากให้ไปที่เสี่ยงๆ 
อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย  เชิญท่านยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ   



๒๐ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมเสนอควรมอบให้ท่านเลขาฯ ได้พิจารณาครับ ส่วนไป

วันไหน ปลายมกราคมต้นกุมภาพันธ์น่าจะเหมาะสม ถ้าท่านเลขาฯ เห็นว่าที่
ไหนเหมาะสม เพราะท่านมีประสบการณ์ในเรื่องสถานที่ต่างๆ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอ หรือจะมอบให้ท่านเลขาฯ หาข้อมูลก่อน ส่วนจะไป  
ประธานสภาเทศบาล ช่วงไหนเสนอเป็นปลายมกราคมต้นกุมภาพันธ์ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ได้

หรือไม ่ ทั้งนี้ทั้งนั้น มอบท่านเลขาฯ พิจารณาว่าที่ไหนจะเหมาะสม ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องระยะทาง จุดหมาย และงบประมาณด้วย สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะ
เสนอสภาฯ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ ๑, 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗  ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่าน
คณะผู้บริหาร ท่านเลขาฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนายการกองทุกกอง ที่ให้
ความร่วมมือในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอปิดประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)   สุรชัย   อินทรพานิชย์ย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)       วิลัยวรรณ  ทัศมี     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      ปัญญา  โมราราช   ปักรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

- ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

                   ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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